

ชื่อวิทยานิพนธ์	การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตอาฮีดในสุเราะฮ์อัซซุหม์ร
ผู้เขียน	นางสาวบุหลิน แอนิม
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2560

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความหมายและความสำคัญของอัตเตอาฮีด 2) ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของสุเราะฮ์ อัซซุหม์ร 3) ศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตอาฮีดในสุเราะฮ์ อัซซุหม์ร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารและศึกษาข้อมูลจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักอัตเตอาฮีด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักการตีฟีร หลักการฮะดีษ และทัศนะอุละมาอ์ อะฮ์ลุลอัสนุนะฮ์

ผลการวิจัยพบว่า

1. อัตเตอาฮีดคือ การให้ความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลลอฮ์ ﷻ ในความเป็นพระเจ้าองค์เดียวแห่งสากลโลก (อรรูปูบียะฮ์) การที่บ่าวกระทำงานต่างๆ เพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียว (อัลอูลูฮียะฮ์) และการศรัทธามั่นว่าพระองค์ทรงมีพระนามต่างๆ อันวิจิตรและคุณลักษณะต่างๆ อันสูงส่ง (อัลอัสมَاء์อัศศิฟَات) อัตเตอาฮีดเป็นสิ่งสำคัญมากที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุด เพื่อสร้างหลักความเชื่อและความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต หากเขามีหลักความเชื่อและการปฏิบัติที่ผิดไปจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ แน่นอนเขาผู้นั้นย่อมล้มเหลวในการมีชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า

2. สุเราะฮ์อัซซุหม์รประทานลงมา ณ นครมักกะฮ์ หลังจากสุเราะฮ์สะบะอ์ มี 75 อายะฮ์ เป็นสุเราะฮ์ที่กล่าวถึงหลักอัตเตอาฮีดอย่างละเอียดเกือบเป็นแกนหลักของสุเราะฮ์ เนื้อหาของสุเราะฮ์อธิบายถึงการเรียกร้องสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ ﷻ ด้วยความบริสุทธิ์ใจปราศจากการตั้งภาคี การพิจารณาใคร่ครวญถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และทรงบริหารจัดการทั้งหมด แสดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยอำนาจและเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดจนผลตอบแทนของผู้ที่ยำเกรงและผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันกิยามะฮ์ด้วยความยุติธรรม

3. การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตอาฮีดในสุเราะฮ์อัซซุหม์ร เป็นการศึกษาถึงความ เป็นเอกภาพของอัลลอฮ์ ﷻ ทั้งสามด้าน อรรูปูบียะฮ์ อัลอูลูฮียะฮ์ อัลอัสมَاء์อัศศิฟَات พบว่าแท้จริงอัลลอฮ์ ﷻ คือพระเจ้าองค์เดียวแห่งสากลโลกพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดิน ทรงควบคุมดูแลบริหารกิจการทั้งหลาย พระองค์คือผู้ที่คู่ควรแก่การเคารพภักดี การอิบาดะฮ์ทั้งหมดต้องมีเจตนามุ่งสู่พระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต้องหลีกเลี่ยงจากการตั้งภาคี เพราะมีเช่นนั้นงานทั้งหลายของเขาก็จะสูญเปล่า พระองค์คือผู้ทรงมีพระนามต่างๆ อันสวยงาม และคุณลักษณะต่างๆ ที่สูงส่ง ผู้ทรงอำนาจ ทรงปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความเมตตา การให้อภัยโทษสำหรับปวงบ่าวของพระองค์ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตอาฮีดในสุเราะฮ์นี้ สามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักอัตเตอาฮีดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่หลักความเชื่อและการ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่จะเป็นสาเหตุให้เขาได้ดำเนินอยู่บนแนวทางแห่งความสำเร็จทั้งในดุนยาและ
อาคิเราะฮ

Prince of Songkla University
Pattani Campus

Thesis Title	Analytical Study the Principle of al-Tauhīd in Surah al-Zumar
Author	Miss Bulan Ae-nim
Major Program	Islamic Studies
Academic Year	2017

ABSTRACT

The aims of this research to 1) study the meaning and importance of al-Tauhīd 2) study the background and importance of Sarah al- Zumar 3) Analytical study the principle of al-Tauhīd in Sarah al- Zumar, by using document research method and studying data from al-Quran al-Hadith, documents and related researches with the Principle of al- Tauhīd, The analyzing data by using the principle of Tafsir, principle of Hadith and opinions of ‘Ulama’ Ahl al-Sunnah.

The results of the research

1) al-Tauhīd is to believe in the unity of Allah as the lord of the universe (al-Rububiyah), to worship and obey just only one God, Allah (al-Uluhiyyah), and to believe in the beautiful names of Allah, and His almighty attributes (al-Asma’ wa al-Sifat), al-Tauhīd of Allah is important for all Muslims to study, and it is the heart to build the true belief principles for the life. If someone has the wrong belief principles and the practices that are not correspondent to al-Quran and al-Hadith, he or she will surely fail in his this world and hereafter day life.

2) Surah al-Zumar was revealed at Mecca after Saba’ chapter, containing 75 verses, relating the Principles of al-Tauhīd in detail that is almost to be the main concept of the chapter. The content of the chapter calls people for the worship of Allah purely without partnership, the deliberation and consideration about the evidence and proof of creation and management of Allah for all creatures that shows his great power, and the just reward for believers and penalty for disbelievers in hereafter day.

3) Analytical study the Principles of al-Tauhd in Surah al-Zumar is a 3-side unity study, al-Rububiyah, al-Uluhiyyah and al-Asma’ wa al-Sifat. The results of the study discovers that Allah is only one lord who creates all of the things in this world, in the sky and on the earth, He is only one who manages all affairs, He is who deserves the obedience and worship purely without partnership, and otherwise, all of the worship will fail, and He is who has all beautiful names and almighty attributes, He is who has the great power, who has great mercy, and who gives

forgiveness for his servants that is nobody likes him. This analysis study gives the clear understanding the Principles of al-Tauhīd that leads to the true faith and practice that makes him can live on the righteous and successful path in this world and hereafter day peacefully.

*Prince of Songkla University
Pattani Campus*

دراسة تحليلية لأصول التوحيد في سورة الزمر.

بؤلن إينيم

الدراسات الإسلامية .

1438 هـ

موضوع البحث

الباحثة

التخصص

العام الجامعي

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى (1) دراسة مفهوم التوحيد وأهميته. (2) دراسة نشأة وأهمية سورة الزمر. (3) دراسة تحليلية لأصول التوحيد في سورة الزمر. مستعينا فيها بمنهج البحث الذي يتمثل في دراسة المصادر العلمية من القرآن والسنة والرسائل والبحوث العلمية الموثقة لأصول التوحيد ، وتحليل المعلومات باستخدام قواعد أصول التفاسير والأحاديث وآراء علماء أهل السنة.

والنتائج التي توصل إليها الباحثة:

(1) التوحيد هو إفراد الله بأفعاله منها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والإماتة والإحياء وهذا يسمى توحيد الربوبية ، وكذلك التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وحده وهذا يسمى توحيد الألوهية ، والتوحيد هو إثبات ما أثبتته الله لنفسه وأثبتته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات.

(2) سورة الزمر هي السورة التي نزلت في مكة بعد سورة سبأ، ولها خمس وسبعون آية ، وهي إحدى السورة المكية التي تحدثت عن أصول التوحيد بشكل تفصيلي حتى تصير كأنها موضوع أساسي ، ، وكذلك تشتمل موضوعات هذه السورة على الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتبرؤ من الأنداد والشركاء من دونه والتأمل والنظر في الدلائل التي تدل على وحدانية الله تعالى وقدرته وعظمته من الخلق والإنشاء والإماتة والإحياء والتدبير.

(3) أن دراسة تحليلية لأصول التوحيد في سورة الزمر هي التي تتمثل في دراسة وبحوث توحيد الله بأنواعه الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن خلالها تبين لنا أن الله هو الإله الواحد المدبر الذي خلق كل شئ في السماوات والأرض وما بينهما وأنه هو المتفرد بالعبادة وحده ، يصرف جميع العبادة لله وإخلاصها له وحده لا شريك له وإلا فينقص عمله ، وكذلك أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا وله القدرة التامة ، وأنه ذو الرحمة الواسعة والمغفرة لعباده ، وليس كمثل شئ من المخلوقات .

وبما أن دراسة تحليلية لأصول التوحيد في سورة الزمر تتوصل بها إلى فهم أصول التوحيد والعقيدة الصحيحة بصورة واضحة لا غموض فيها , فيترتب على ذلك السير والسلوك على طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

Prince of Songkla University
Pattani Campus